

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Bình Sơn

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Bình Sơn về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo kế hoạch lập đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hướng tới phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn xã Bình Sơn. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Công Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Trưởng cụm; Trưởng các phòng, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc; trưởng các đoàn thể; Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn, xã Bình Sơn; Giám đốc Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Bình Sơn.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại trường mầm non, trường TH và THCS, trung tâm UBND xã, hệ thống đường giao thông, vùng sản xuất nguyên liệu chè, cơ sở trưng bày các sản phẩm OCOP của Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Bình Sơn; nghe lãnh đạo xã Bình Sơn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo kế hoạch lập đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hướng tới phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn xã Bình Sơn và những kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Bình Sơn là 1 trong 3 xã miền núi của huyện, có diện tích tự nhiên lớn (1704,31 ha), với dân số 3077 người; địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển vườn đồi và nuôi, trồng các dòng sản phẩm đặc sản; nền văn hóa đặc sắc, đa dạng, đan xen giữa ba nền văn hóa Kinh, Mường và Thái; địa phương có hệ thống đường giao thông kết nối với các vùng, tạo thuận lợi phát triển kinh tế và du lịch sinh thái cộng đồng. Cán bộ và Nhân dân xã Bình Sơn có truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết. Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và huyện, xã Bình Sơn đã có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội của xã đã có sự phát triển, tình hình chính trị, an ninh trật tự ổn định, đặc biệt vào tháng 8 năm 2021, xã Bình Sơn đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ

tịch UBND huyện ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Bình Sơn đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 của xã Bình Sơn vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: chưa biết phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để khai thác, phát triển kinh tế - xã hội, như: công tác chuyển đổi cây trồng, kinh tế vườn đồi, phát triển lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn, ... nhất là việc phát triển du lịch sinh thái cộng đồng; công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Nghị quyết còn chưa sát với điều kiện thực tế, công tác chỉ đạo thiếu quyết liệt; sự phân công, phân nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả; việc phát triển kinh tế chưa có tính đột phá, còn tự phát, thiếu định hướng; việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương chưa có chiều sâu.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong 3 tháng cuối năm, xã Bình Sơn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Sơn cần nêu cao ý thức về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của mình đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương và đối với Nhân dân, đặc biệt là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Thực hiện tốt công tác phân công, phân nhiệm công việc cụ thể, nhằm phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, công chức; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đưa kết quả kiểm tra giám sát vào việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm.

2. Rà soát, xác định các nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm; làm rõ nguyên nhân đối với những chỉ tiêu còn khó đạt kế hoạch, như: chỉ tiêu về diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung; chỉ tiêu chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao; ... Kịp thời bổ sung các giải pháp cụ thể, khả thi, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

3. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch. Phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống dịch; đặc biệt, phải đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “người dân là trung tâm, là chủ thể”; phòng, chống dịch vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; với thông điệp 5K và tuân thủ 6 nguyên tắc để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

4. Về công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh: thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai cụ thể, nhất là phương án di dời, sơ tán dân trong vùng có nguy cơ cao bị sạt lở; đặc biệt, địa phương phải chủ động phương tiện, trang thiết bị và nhân lực theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi

tình huống. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, trọng tâm là dịch tả lợn Châu phi, dịch cúm gia cầm.

5. Tập trung thu hoạch diện tích lúa và cây trồng vụ Thu Mùa, để kịp thời có quỹ đất triển khai phương án sản xuất và phòng trừ sâu, bệnh vụ Đông. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao (thời gian thuận lợi để thực hiện việc tích tụ, tập trung đất đai từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm); chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi cây trồng, trọng tâm là việc rà soát, xác định cụ thể diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả để chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: cây dược liệu, cây ăn quả (bưởi da xanh, cam, hồng không hạt, ...). Đồng thời, chú trọng phát huy tối đa rừng keo hiện có để phát triển thành rừng gỗ lớn, có giá trị.

6. Tuyên truyền, định hướng phát triển kinh tế vùng đồi, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, tận dụng tối đa các mô hình chăn nuôi các con đặc sản dưới tán rừng. Phát huy lợi thế xã có diện tích tự nhiên rộng, nhiều diện tích đất phù hợp cho trồng cỏ và cây lương thực phục vụ cho chăn nuôi; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc và gia cầm, đồng thời chú trọng phát triển chăn nuôi con đặc sản, như: gà đồi, lợn mán, ... Đối với đất lúa, giảm diện tích gieo trồng các giống lúa truyền thống, đẩy mạnh đưa các loại giống đặc sản, chất lượng, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo thương hiệu sản phẩm với dòng lúa nếp cẩm hạt đen, nếp trắng hạt tròn, ...

7. Tập trung phát triển du lịch sinh thái cộng đồng: Bình Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, với 04 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, hơn 300 ha đồi chè, là khu vực đồi núi thoải, có các vùng hồ rất đẹp, phù hợp với việc phát triển mô hình du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và nghỉ dưỡng sinh thái gắn với phát triển trang trại. Giao UBND xã Bình Sơn tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị; đồng thời, phối hợp với các phòng chuyên môn, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hướng tới phát triển du lịch sinh thái cộng đồng; thời gian hoàn thành đề án trước ngày 30/11/2021. Trước mắt, tạo điều kiện thuận lợi để Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Bình Sơn có cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP ở trung tâm xã trong tháng 10/2021.

8. Tập trung chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo điểm nhấn trên địa bàn xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã rà soát, đánh giá thực trạng các tuyến đường và tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường theo kế hoạch của UBND huyện. Khảo sát, lựa chọn ít nhất 01 tuyến đường, 01 thôn để xây dựng điểm mô hình “Tuyến đường mẫu” (là tuyến đường trồng hoa, đặt chậu hoa, có bờ rào xanh), hoặc ít nhất 5 hộ đạt tiêu chuẩn “Nhà sạch - vườn đẹp”, sau đó tiếp tục nhân ra diện rộng.

9. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, yêu cầu xã Bình Sơn tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí về giáo dục, giao thông và môi trường; thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

10. Đề xuất, kiến nghị của xã Bình Sơn

- Thống nhất chủ trương đầu tư, cải tạo cảnh quan khuôn viên trường mầm non Bình Sơn, trường TH và THCS Bình Sơn. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan hướng dẫn xã Bình Sơn hoàn thành hồ sơ, đề xuất cụ thể, báo cáo UBND huyện theo quy định.

- Thống nhất hỗ trợ đầu tư đường giao thông từ trung tâm xã vào trạm y tế; tuyến đường 300m còn lại từ thôn Đông Tranh đến đường tỉnh 519B (sử dụng vốn sự nghiệp giao thông và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện). Giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan hướng dẫn xã Bình Sơn hoàn thành hồ sơ, đề xuất cụ thể, báo cáo UBND huyện theo quy định.

- Về đề nghị huyện hỗ trợ tư vấn thiết kế, xây dựng đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hướng tới phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn xã Bình Sơn. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên quan hướng dẫn xã Bình Sơn hoàn thành hồ sơ, đề án, báo cáo UBND huyện theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Bình Sơn, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để xã Bình Sơn, các phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình Sơn;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế